

Số: 187 /CV-NN

Lương Tài, ngày 12 tháng 12 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ
cuối năm 2024) Khóa XX, nhiệm kỳ
2021-2026 HĐND huyện

Kính gửi: UBND huyện Lương Tài.

Thực hiện Văn bản số 1781/UBND-TH, ngày 09/12/2024 của UBND huyện Lương Tài V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện.

Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Xí nghiệp Khai thác CTTL Lương Tài, các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời ý kiến của cử tri trong huyện như sau:

1. Cử tri xã Bình Định đề nghị:

- Sớm quan tâm hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại sau cơn bão số 3.
- Cử tri thôn Quảng Cầu đề nghị cấp trên xem xét, hỗ trợ trồng cây vụ đông với diện tích từ 01 ha (vì theo quy định diện tích được hỗ trợ từ 02-03 ha).

Trả lời:

- Cơn Bão số 3 có quét qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong đó có huyện Lương Tài, là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông và 70 năm trên đất liền. Trong thời gian bão đổ bộ vào địa bàn huyện đã gây tốc mái, hư hại nhà cửa, nhiều nhà xưởng, công trình điện, viễn thông, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, đồng thời bão đã gây mưa rất lớn trên địa bàn huyện từ ngày 06/9 đến ngày 11/9 với tổng lượng mưa trung bình gần 400 mm đã gây ra úng ngập cho nhiều diện tích lúa, hoa màu, một số cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp, UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn hướng người dân thống kê thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cơn bão số 3 của các xã, thị trấn. UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (cơn bão YAGI) và mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 30/10/2024; Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ. Hội đồng thẩm định

đánh giá thiệt hại cơn bão số 3 và mưa lũ có Báo cáo số 01/BC-HĐTĐ ngày 29/11/2024 báo cáo UBND huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền kinh hỗ trợ cho các tổ chức, các nhân bị thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính Phủ với tổng số tiền là 4.562,36422 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ cho sản xuất lúa: 3.677,56084 triệu đồng; hỗ trợ cây màu: 712,09238 triệu đồng, hỗ trợ cây ăn quả tập trung: 78,681 triệu đồng; hỗ trợ chăn nuôi: 94,03 triệu đồng.

Ngày 13/11/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 2168/SNN-KHTC về việc triển khai hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 (YAGI) trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/11/2024, Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh ban hành Văn bản số 04/CV-BVĐCT, ngày 14/11/2024 V/v khẩn trương phân phối nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Đến nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban vận động cứu trợ huyện Lương Tài sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã, thị trấn để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp được kịp thời.

- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, quy định cụ thể: Tại Điều 4 hỗ trợ cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung, quy mô vùng sản xuất có cùng loại cây trồng với diện tích 2 ha trở lên, để thuận lợi cho công tác gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Do vậy đề nghị UBND xã Bình Định tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

2. Cử tri các xã Phú Lương, Trung Chính, Bình Định, Lâm Thao đề nghị: UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp cho nhân dân giống lúa có giá trị kinh tế cao và thuốc trừ rầy, thuốc sâu, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt chuột... và tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân thông qua các Đoàn thể chính trị của xã và Khu dân cư nhằm khuyến khích đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế.

Trả lời:

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp luôn được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện, cụ thể:

Đối với hỗ trợ giống lúa, cây trồng có giá trị kinh tế cao: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022, trong đó có nội dung hỗ trợ: hỗ trợ sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao tập trung quy định tại Điều 4; hỗ trợ giống các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung quy định tại Điều 5; Hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; hỗ trợ sản xuất an toàn; ...

Ngoài ra: UBND huyện ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 24/12/2021, về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2022-2025, trong đó hỗ trợ vùng lúa năng cao, chất lượng cao tập trung; vùng sản xuất cây màu vụ đông trên đất 02 lúa.

Đối với hỗ trợ thuốc trừ rầy: Tỉnh hỗ trợ thuốc trừ rầy phòng bệnh lùn sọc đen trên mạ và lúa gieo thẳng, hỗ trợ 02 vụ/năm (từ năm 2018- 2022) cho các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Lương Tài đã góp phần hạn chế sự lây lan, mức độ phát sinh gây hại của bệnh. Qua kiểm tra, lấy mẫu rầy lưng trắng hàng năm của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, phòng chuyên môn của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Ninh, gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật Phía Bắc xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, do vậy không có căn cứ để hỗ trợ. Tuy nhiên, để bảo vệ năng suất lúa hàng năm và phòng, chống sinh vật gây hại lúa trên địa bàn huyện, UBND có Văn bản số 1504/UBND-NN ngày 27/10/2023 về việc đề nghị hỗ trợ thuốc trừ rầy lưng trắng trên mạ và lúa gieo thẳng năm 2024, gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Ngoài ra: Huyện hỗ trợ thuốc diệt chuột cho 100% diện tích kế hoạch gieo cấy lúa cho các xã, thị trấn để tổ chức diệt chuột tập trung: vụ xuân (năm 2018, 2019), vụ xuân và vụ mùa (năm 2020, 2021) và hỗ trợ thuốc diệt chuột theo Ngày Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt Đề án diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện.

Về tăng cường tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật: Từ đầu năm 2024 đến nay Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Trung tâm Khuyến nông và phát triển nông nghiệp CNC tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm chăn nuôi thú y và thủy sản huyện tổ chức được 80 lớp tập huấn, cho 7190 người tham dự (tính đến ngày 11/12/2024), về tuyên truyền Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 07/07/2022; phòng ngừa và dập dịch sâu bệnh trên lúa vụ mùa 2024; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt vụ mùa 2024; phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây màu vụ đông 2024; triển khai sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa, vụ Đông năm 2024; kỹ thuật chăm sóc nuôi trồng thủy sản; chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh năm 2024; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 ...

Trong thời gian tới, Phòng nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cơ chế hỗ trợ của huyện để các tổ chức, cá nhân nắm được, thực hiện sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời tham mưu UBND huyện đề xuất với tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ công phun thuốc BVTV bằng thiết bị bay không người lái, hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ...) để người dân yên tâm sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

3. Cử tri xã Quảng Phú và xã Bình Định đề nghị:

- Cử tri xã Quảng Phú đề nghị: Sớm triển khai nhanh công trình cầu qua sông Thửa, cống chống úng, nạo vét sông tại địa bàn thôn Quảng Nạp vì con bão số 3 nước tràn qua bờ sông gây úng cho diện tích canh tác của thôn.

- Cử tri xã Bình Định đề nghị: Quan tâm chỉ đạo đơn vị thi công trạm bơm Ngọc Trì không được bơm hút cát tại 1 vị trí quá sâu ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh; Đắp cao bờ sông Đại Quảng Bình qua địa phận thôn Ngọc Trì để nước không tràn vào làng và khu vực xứ đồng bờ Định (cử tri thôn Ngọc Trì).

Trả lời:

- Theo ý kiến của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh chủ đầu tư công trình: Cống tại K1+ 171, đã thi công xong phần thủy công hiện đơn vị thi công chưa đắp đất hoàn thiện và đổ bê tông mặt đường. Chủ đầu tư đang khẩn trương chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện nốt hạng mục này đồng thời thi công cống chống úng và hoàn thiện nạo vét.

Để sớm để công trình hoàn thiện đi vào sử dụng, phòng Nông nghiệp và PTNT, tiếp tục phối hợp với UBND xã Quảng Phú đơn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình.

- Theo ý kiến của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh chủ đầu tư công trình: đơn vị thi công trạm bơm Ngọc Trì có nạo hút lòng sông theo hồ sơ thiết kế được duyệt, để tân nền khu đầu mối. Sau khi có ý kiến của nhân dân Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh có buổi làm việc với đại diện UBND xã Bình Định, lãnh đạo thôn Quảng Cầu và các hộ dân đã có biên bản làm việc ngày 04/11/2024. Ngay sau buổi làm việc, Chủ đầu tư đã chỉ đạo và giám sát đơn vị thi công nạo vét theo đúng kỹ thuật đảm bảo không ảnh hưởng đến các hộ dân ven sông. Phòng Nông nghiệp và PTNT, tiếp tục phối hợp với UBND xã Bình Định đơn đốc, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm đi vào hoạt động.

Đắp cao bờ sông Đại Quảng Bình qua địa phận thôn Ngọc Trì để nước không tràn vào làng và khu vực xứ đồng bờ Định. Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến, tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh quan tâm, đầu tư xây dựng.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của phòng Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan, đơn vị liên quan tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Dương Đình Toán

